

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๐ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญธรรม เอื่อนไธสง	ประธานสภาฯ	บุญธรรม เอื่อนไธสง	มา
๒	นายศักดิ์ดา จันสวย	รองประธานสภาฯ	ศักดิ์ดา จันสวย	มา
๓	นายไพมณี ดุงศรีแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	ไพมณี ดุงศรีแก้ว	มา
๔	นายประยูร เข้มศรีรัตน์	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	ประยูร เข้มศรีรัตน์	มา
๕	นายสุรียัน วิลาจันทร์	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	สุรียัน วิลาจันทร์	มา
๖	นายสมพร ภูผิวแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	สมพร ภูผิวแก้ว	มา
๗	นายอนรรักษ์ ดุงแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	อนรรักษ์ ดุงแก้ว	มา
๘	นายสมพงษ์ ซอกรม	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	สมพงษ์ ซอกรม	มา
๙	นายหมอน ศรีชนะ	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	หมอน ศรีชนะ	มา
๑๐	นายวิจิต วงปัดดา	เลขานุการสภาฯ	วิจิต วงปัดดา	มา

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์	นายก อบต.วังทอง	ชัยรัตน์ พิลาวัลย์	มา
๒	นางบัวพันธ์ โลมจันทร์	คณงานทั่วไป	บัวพันธ์ โลมจันทร์	มา
๓	น.ส.สุกัญญา แก้วบุตตา	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	สุกัญญา แก้วบุตตา	มา
๔	น.ส.ศิริ พัฒนสาระ	จพง.การเงินและบัญชี	ศิริ พัฒนสาระ	มา
๕	น.ส.ธัญญา บุญศิริ	คณงานทั่วไป	ธัญญา บุญศิริ	มา
๖	นายเจริญทอง เนียมจันทร์หอม	ผช.ช่างไฟฟ้า	เจริญทอง เนียมจันทร์หอม	มา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๓๐ น.

นายบุญธรรม เอื้อนโรตง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๑

นายบุญธรรม เอื้อนโรตง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายบุญธรรม เอื้อนโรตง (ประธานสภา)

น.ส.ศิริ พัฒนสาระ (จพง.การเงินและบัญชี)

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมายแล้ว เลขานุการสภา อบต.วังทองได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมสำหรับวันนี้มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมจำนวน ๙ คน และเลขานุการได้เรียนเชิญประธานสภา อบต. วังทอง เปิดการประชุมเพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

-ได้แจ้งในที่ประชุมสภาฯ หมู่ ๘ และ หมู่ ๙ มีบุคคลเสียชีวิตวันเสาร์ ที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ฌาปนกิจศพ หมู่ ๘ ส่วนหมู่ ๙ นั้นทราบวันที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-รับรอง

เรื่อง เพื่อปรึกษาหารือ

-ได้สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในไตรมาส ๒ ว่าเงินงบประมาณได้เข้ามาแล้วหรือยัง

-ได้สอบถามเรื่องปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงรถดับเพลิง,รถขยะ,รถยนต์ส่วนกลาง อบต.วังทอง

-ได้สอบถามเรื่องปัญหาน้ำประปา (ซับเมิร์ส) หมู่ ๒,๙ ขุดเจาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีซับเมิร์ส

-ได้แจ้งว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พัง ของนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงฝากให้ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณช่วยจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้เพื่อการทำงานที่สะดวก

-ได้ชี้แจงเรื่องงบประมาณในไตรมาส ดังนี้

เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสแรก เงินงบประมาณเข้าแล้ว
เงินภาษีจัดสรร ตามพรบ.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินงบประมาณตัวนี้จะเข้ามาทุกเดือน ประมาณ ๘-๙ แสนต่อเดือน ใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายประจำ (เงินเดือน) ซึ่งงบประมาณที่เข้ามามีแต่รายจ่ายประจำ ซึ่งยังไม่มีพอเหลือจ่ายที่จะเอามาจ่ายขาดเงินสะสมได้ เพราะตามระเบียบปัจจุบันต้องกันเงินค่าใช้จ่ายประจำ ๓ เดือน และเงินสาธารณภัยอีก ๑๐% (เงินสาธารณภัย หมายความว่า พื้นที่นั้นต้องเป็นพื้นที่

ที่ทางจังหวัดประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยแล้ง,ภัยพิบัติ) จึงจะสามารถใช้ได้ ซึ่งจากการประมาณการค่าใช้จ่ายประจำประมาณการอยู่ที่ล้านเจ็ด รวมนอกมาสามเดือน ก็อยู่ที่สี่ล้านกว่า ซึ่ง ๑๐% จากงบประมาณรายจ่ายจะอยู่ที่สามล้านเก้า แสน รวมกันแล้วก็เจ็ดล้านกว่า แล้วลบกับเงินสะสมที่เราพิสูจน์ยอดออกมาหกแสน เราไม่สามารถจ่ายได้ เพราะว่ามันติดลบ แต่ สตง.ก็แนะนำ ถ้ามีเงินอุดหนุนเข้ามาอีก เราก็พิสูจน์ยอดใหม่ ว่าเราจะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ไหม

นายวิจิต วงปัดตา (ปลัด/เลขานุการสภา)

-เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม เราไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ เพราะเราติดลบ แต่ก็มีทางออกตามที่ทาง สตง.แนะนำ คือขอใช้เงินทุนสำรองสะสมจากทางผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ทางเรากียังไม่เคยทำมาก่อน แต่ก็เคยเห็นหน่วยงาน อบต.อื่นๆ เขาทำกันอยู่ คือต้องเสนอให้ทางสภาพิจารณาเห็นชอบก่อน แล้วค่อยทำเรื่องขึ้นไปหาผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติให้หรือไม่ ก็ต้องรอฟังผลอีกครั้งนึง

นายวิจิต วงปัดตา (ปลัด/เลขานุการสภา)

-ได้ชี้แจงเรื่องปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงรถดับเพลิง,รถขยะ,รถยนต์ ส่วนกลาง อบต.วังทอง ดังนี้

ประเด็นแรก เนื่องจากในข้อบัญญัติเราตั้งงบประมาณไว้และมีเพียงพอจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นอยู่แล้ว แต่ในส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่เกิดการล่าช้าไม่จ่ายตามกำหนด จึงทำให้เกิดการล่าช้า ซึ่งขอแจ้งกับทาง จพง.พัสดุว่าต่อไปให้เช็คเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดเวลา อย่าให้ขาดตกบกพร่อง จพง.พัสดุต้องคำนวณว่าน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือเท่าไรและต้องใช้งบประมาณเท่าไร แล้วให้รีบดำเนินการ ไม่ใช่ที่น้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้วค่อยดำเนินการมันก็จะทำให้เกิดความล่าช้า

ประเด็นสอง เนื่องจากทางปั้มน้ำมันมีขีดจำกัดให้เราเติมได้แค่ครั้งละ ๕๐๐ บาท ซึ่งบางครั้งเราจะเติม ๗๐๐-๘๐๐ บาท ทางปั้มน้ำมันเขาก็ไม่ให้ เหตุผลเนื่องจากทางปั้มน้ำมันเขาก็ต้องหมุนเงินเหมือนกัน จึงทำให้เกิดปัญหาคือ ตอนนี้อรคาน้ำมันแพงแต่ก่อน ๕๐๐ บาท ได้หลายลิตร จึงเพียงพอต่อการใช้เชื้อเพลิง แต่ตอนนี้ ๕๐๐ บาท น้ำมันราคาสูงขึ้นจึงทำให้ปริมาณลิตรก็ลดลง จึงเป็นที่มาของสาเหตุปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ

นายบุญธรรม เอื้อนโรสง (ประธานสภา)

-ได้สอบถามโครงการในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ว่ามีโครงการใดที่ยังไม่ดำเนินการบ้าง

- นายวิจิต วงปัดดา (ปลัด/เลขานุการสภาฯ) -ได้ชี้แจงโครงการในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ดำเนินการตอนนี้เหลือโครงการก่อสร้างระบบประปาหอสูง (แบบลูกบอล) หมู่ ๔ บ้านคำเจริญ
- นายบุญธรรม เอื้อนโรสง (ประธานสภาฯ) -ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ว่าตอนนี้เราสามารถโอนจากโครงการต่างๆมาใช้ในโครงการที่จำเป็นได้ไหม เพราะ ส.อบต.สมัยนี้ยังไม่มียผลงานใดๆเลย
- นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์ (นายก อบต.) -ได้ชี้แจงว่าตอนนี้งบประมาณรายจ่ายเราเหลือน้อย เราจะโอนงบประมาณจากโครงการต่างๆที่เห็นว่าสมควรใช้และจำเป็นมาใช้ที่ดำเนินการในเรื่องที่จำเป็นที่สุดเท่านั้นก่อน
- นายสมพงษ์ ชอกรม (ส.อบต.หมู่ ๘) -ได้สอบถามเรื่องอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตของกู้ชีพ อบต.วังทอง ซึ่งวันนั้นเกิดเหตุการณ์ไปส่งผู้ป่วยและระหว่างทางเกือบเสียชีวิต เนื่องจากออกซิเจนบนรถกู้ชีพหมด จึงขอให้กู้ชีพได้มาชี้แจงเรื่องนี้ในที่ประชุมสภาด้วย
- นายสมาน หงษ์สา (พนักงานกู้ชีพ อบต.วังทอง) -ได้ชี้แจงว่า เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นของกู้ชีพอีกกระ ซึ่งไม่ใช่กระของตน แต่ก็ทราบเหตุการณ์ที่เกิดมาว่าเนื่องจาก รถกู้ชีพ อบต.วังทองใช้ถังออกซิเจนแบบ (ถังรุ่นเล็ก) จึงทำให้หมดกลางทางปกติเราใช้ถังเล็กสามารถก็ ไป-กลับ ตำบลวังทอง-อำเภอบ้านดุงได้อยู่แล้ว แต่เคสที่เกิดเหตุการณ์นี้คือ ไป-กลับ ตำบลวังทอง-อุดรธานี จึงทำให้ออกซิเจนในถังหมดกลางทาง ซึ่งทางกู้ชีพไม่สามารถใช้ถังออกซิเจนขนาด (ถังรุ่นใหญ่) ขึ้นรถได้ เนื่องจากความไม่สะดวกเพราะมันใหญ่เกินไปและลำบากต่อการนำขึ้นรถกู้ชีพ จึงขอแจ้งในที่ประชุมว่าถ้าหากจัดซื้อถังออกซิเจนขนาดกลาง (ถังรุ่นกลาง) มันก็จะสะดวกขึ้นและสามารถไป-กลับ ตำบลวังทอง-อุดรธานีได้ และกู้ชีพก็ยังคงขาดเหลืออุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตอีกมากมาย
- นายวิจิต วงปัดดา (ปลัด/เลขานุการสภาฯ) -ได้แจ้งให้ทางพนักงานกู้ชีพเขียนรายละเอียดอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตทำเป็นเอกสารมาว่าขาดเหลืออะไรบ้าง จะได้จัดสรรให้เพียงพอ
- นายศักดิ์ดา จันสวย (รองประธานสภาฯ) -ได้สอบถามในข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่มีโครงการของ หมู่ ๗ เลย และ ส.อบต.ท่านอื่นๆก็บอกว่าไม่มีของหมู่บ้านตนเองเช่นกัน
- นายบุญธรรม เอื้อนโรสง (ประธานสภาฯ) -ได้ชี้แจงว่าไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติก็จริง แต่จะเป็นการอุดหนุนไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้ง ๙ หมู่บ้าน

นายสมพงษ์ ขอกรม (ส.อบต.หมู่ ๘)

-ได้เสนอในที่ประชุมว่า อยากให้ทาง อบต.จัดซื้อมิเตอร์น้ำประปามา แล้วให้ทางชาวบ้านมาซื้อมิเตอร์กับทาง อบต. เพื่อที่จะได้มิเตอร์เป็นแนวทางเดียวกัน เพราะว่าหากชาวบ้านไปซื้อกันเองบางคนอาจซื้อของราคาถูกหรือไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งใช้ไปเดือนสองเดือนมิเตอร์ก็ไม่หมุนและอาจคลาดเคลื่อนได้อีก

นายวิชิต วงปัดดา (ปลัด/เลขานุการสภา)

-ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า การที่จะให้ทาง อบต.จัดซื้อมิเตอร์น้ำประปาให้ก่อน แล้วค่อยให้ประชาชนมาซื้อจาก อบต. ไม่สามารถทำการจัดซื้อได้ เพราะตามระเบียบแล้วไม่สามารถตั้งงบประมาณเพื่อที่จะไปซื้อแล้วสำรองจ่ายก่อนได้ แต่ทาง อบต. จะดำเนินการให้ทางเจ้าหน้าที่กองช่างออกไปสำรวจความต้องการของแต่ละครัวเรือน และทำแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้น้ำของ อบต. ถ้าไม่ต้องการใช้ทาง อบต. ก็จะทำการตัด และขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทางกองคลังจัดทำแบบฟอร์มสำรวจการขอใช้มิเตอร์น้ำประปา อบต.วังทอง

นายศักดิ์ดา จันสวย (รองประธานสภา)

-ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บค่าน้ำประปา

น.ส.ธัญญา บุญศิริ (พนักงานทั่วไป)

-ได้ชี้แจงเรื่องการจัดเก็บค่าน้ำประปา ดังนี้

หมู่ ๒, ๓, ๘, ๙ จัดเก็บค่าน้ำประปา หน่วยละ ๔ บาท

หมู่ ๔, ๕, ๖, ๗ จัดเก็บค่าน้ำประปา หน่วยละ ๕ บาท

นายชัยรัตน์ พิลาวลัย (นายก อบต.)

-ได้แจ้งในที่ประชุมสภา และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ดังนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป การจัดเก็บค่าน้ำประปาให้ปรับเป็น หน่วยละ ๕ บาท ให้เท่ากันทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน

นายสมพร ภูผิวแก้ว (ส.อบต.หมู่ ๕)

-ได้แจ้งปัญหาถึงน้ำประปา หมู่ ๕ บ้านกำแมด ปีกว่าแล้วที่ถึงมันรั่ว จากที่ได้ไปสำรวจดูไม่แน่ใจว่าจะสามารถซ่อมได้ไหม เพราะตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว น้ำไหลช้าและน้ำกำลังจะขุ่นด้วย ประชาชนเดือดร้อนมาก

นายประยูร เข็มศรีรัตน์ (ส.อบต.หมู่ ๒)

-ได้แจ้งเรื่องซบเมอร์ส หมู่ ๒ บ้านวังดารา ขุดเจาะแล้วแต่ยังไม่มีซบเมอร์ส ช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว ถ้าหากมีงบประมาณก็ขอให้รีบดำเนินการให้ด้วย

-ได้แจ้งปัญหารางระบายน้ำ หมู่ ๒ บ้านวังดารา เส้นทางไปลำห้วยทวนจุดหน้าบ้านพ่อสำรอง จันทรเสนา ซึ่งรางระบายน้ำลงไปไม่สุดหมู่บ้าน จึงทำให้บริเวณนั้นน้ำท่วมขังเป็นคลองอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงอยากให้มีการดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำต่อไปให้สิ้นสุดหมู่บ้าน

นายไพมณี ดุงศรีแก้ว (ส.อบต.หมู่ ๑)

-ได้แจ้งปัญหา หมู่ ๑ บ้านวังทอง ถังน้ำประปารั่ว จึงขอให้ทาง อบต.ช่วยเหลือและซ่อมแซม

น.ส.ศิริ พัฒนสาระ (จพง.การเงินและบัญชี)

-ได้ชี้แจงเรื่องถังน้ำประปารั่ว หมู่ ๑ ซึ่งทาง อบต.ได้ออนให้กับ ทางหมู่บ้านไปแล้ว ทาง อบต.สามารถทำการซ่อมแซมให้ได้ โดย สนับสนุนบุคคลกรไปซ่อมแซมให้ แต่ถ้าการซ่อมแซมมีการซื้อ วัสดุอุปกรณ์ทางหมู่บ้านก็ต้องซื้อเอง

นายสุริยัน วิลาจันทร์ (ส.อบต.หมู่ ๓)

-ได้สอบถามเรื่องรถแม็คโคร (อบจ.) เพื่อมาขุดลอกฝายเปรมต่อ ให้แล้วเสร็จ ตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้ว

นายชัยรัตน์ พิลาวลัย (นายก อบต.)

-ได้ชี้แจงว่าได้ฝากหนังสือขอความอนุเคราะห์รถแม็คโคร (อบจ.) ไปกับทางนายช่าง อบจ.แล้ว แต่เรื่องก็เงียบ หนังสือน่าจะยังไม่ ถึงหรืออาจจะลืมนำส่งให้ ครึ่งนี้ นายกกับปลัดจะนำหนังสือไปยื่น กับทาง อบจ. ด้วยตัวเองอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

นายชัยรัตน์ พิลาวลัย (นายก อบต.)

-ได้สอบถามปลัดว่าตามระเบียบแล้วการขอยกบ้านเลขที่ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ เพราะได้มีประชาชนมาสอบถามกับทางนายก เองว่าในขั้นตอนที่ยื่นเอกสารขอบ้านเลขที่กับทาง อบต. แล้ว ต้องจ่ายเงิน เพราะทางกองช่างจะเอาเงินกับประชาชน ๒,๐๐๐ บาท และนายกได้สั่งการในที่ประชุมสภาว่า ต่อจากนี้ไปห้ามไป เรียกร้องรับเงินกับประชาชนเป็นอันขาด หากประชาชนเขาจะมี น้ำใจให้ ซึ่งเขาให้ด้วยใจจริงอันนี้สามารถรับไว้ได้

นายวิชิต วงปัดดา (ปลัด/เลขานุการสภา)

-ได้ชี้แจงเรื่องขั้นตอนการขอยกบ้านเลขที่กับทาง อบต. ซึ่งการที่ ประชาชนมาขอยกบ้านเลขที่กับทาง อบต. นั้น หากบ้านที่จะขอ ออกบ้านเลขที่ มีแบบแปลนแนบมาด้วยอยู่แล้ว จะไม่มีการเสีย ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่หากบ้านที่จะขอยกบ้านเลขที่ ไม่มีแบบ แปลนแนบมาด้วย จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะให้นายช่าง เขียนแบบแปลนให้ ซึ่งก็เป็นค่าวิชาชีพในการเขียนแบบแปลน

นายอนุรักษ์ ดุงแก้ว (ส.อบต.หมู่ ๖)

-ได้สอบถามเรื่องฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ เรารวบรวมเอาไว้ทำบุญช่วยเหลือค่าทำศพ ตอนนี้คงเหลือ ๖๐ บาท จะทำอย่างไรต่อจึงขอปรึกษาหารือกับทาง ส.อบต.ทุกท่าน


นายบุญธรรม เอื้อนโรสง (ประธานสภา)

-ได้ให้ความเห็นว่าให้รวบรวมเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สะสมไว้ เดือนละ ๑๐๐ บาท (คนละ ๑๐๐ บาท) ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป


-ได้แจ้งเรื่องการไม่เข้าร่วมกิจกรรม หากท่านใดไม่เข้าร่วม กิจกรรมก็ต้องโดนหักตามข้อตกลงที่ได้ตั้งกันเอาไว้

ที่ประชุม	-รับทราบ
นายบุญธรรม เอื้อนโรสง (ประธานสภา)	-มีท่านใดมีเรื่องในวาระอื่นๆอีกหรือไม่
ที่ประชุม	-ไม่มี
นายบุญธรรม เอื้อนโรสง (ประธานสภา)	-หากไม่มีเรื่องอื่นๆแล้ว จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒:๓๐ น.


ลงชื่อ  ผู้พิมพ์รายงานการประชุม
(น.ส.สุกัญญา แก้วบุตรดา)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวิชิต วงปัดตา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบุญธรรม เอื้อนโรสง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพร ภูผิวแก้ว)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ ๕

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายหมอน ศรีชนะ)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ ๙

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพงษ์ ชอกรม)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ ๘

